



ที่ สกอ. 024 / 2560

13 มีนาคม 2560

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลหนี้ค่าน้ำชำระหนี้ของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไคร์ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการค่าน้ำชำระหนี้ของบริษัทย่อย คือ บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (“IEC SK1”) และความคืบหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับทราบ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับในระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเกิดสถานะกระแสไฟฟ้าหยุดไหล (Backout) อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นผลทำให้กังหันไอน้ำ (Turbine) ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ IEC SK1 ได้รับความเสียหายบางส่วน เป็นผลทำให้ไม่สามารถที่จะผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2560 และได้เกิดเหตุในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ขึ้นอีกครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา ดังนั้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว IEC SK1 จึงจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องจักรและปิดซ่อมแซม Turbine ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดย ณ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา IEC SK1 จึงสามารถเดินเครื่องจักรได้จนเข้าสู่ระบบปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ IEC SK1 ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผลทำให้การผ่อนชำระคืนหนี้ให้แก่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อแก่ IEC SK1 ในงวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงงวดเดือนเมษายน 2560 ไม่สามารถที่จะชำระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารฯ ได้อย่างครบถ้วนปกติเหมือนกับในงวด ที่ผ่าน ๆ มา โดยในงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 IEC SK1 ได้ชำระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารฯ ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น และยังคงค้างชำระคืนเงินต้นในงวดดังกล่าวคิดเป็นเงินอีกจำนวน 3.75 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการค่าน้ำชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคารฯ โดยคิดเป็นมูลหนี้รวมดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ สามารถเรียกคืนได้จำนวน 450.85 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลหนี้จำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 9.11 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการของ IEC SK1 ก็ไม่ได้มีเจตนาใจแต่อย่างใด โดยได้ดำเนินการติดต่อกับธนาคารฯ และได้มีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอขอผ่อนผันการชำระหนี้และขอปรับแผนการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป ซึ่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ ได้รับเรื่องที่ขอเสนอผ่อนผันไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางธนาคารฯ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทราบในโอกาสต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. อรรถวุฒิ เล่าหทัยดี)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ